



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
เรื่อง ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ไปแล้ว นั้น

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครอีกครั้งหนึ่งแล้วพบว่า ผู้สมัครคัดเลือกบางรายเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร จึงประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย หากมีเอกสาร
หลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ประกาศรับสมัครให้นำส่งเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ที่ห้อง
กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ตำบลกุดลาด
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น.รายละเอียด
ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจรัญ หวานคำ)

ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗)

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	กลุ่มวิชา หรือ ทาง หรือ สาขาวิชาเอก	หมายเหตุ
๑ ๒	๒๔๕๑๖๐๑๖ ๒๔๕๒๐๐๑๓	นายอรรถพล คำกันหา นายอภิสิทธิ์ ทองสง่า	สังคมศึกษา พลศึกษา	ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครข้อ ๒.๓ เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว ตามระบบคุณธรรมที่ยึดความรู้ ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และประโยชน์ของทางราชการ ตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะ หรือตามที่ส่วนราชการกำหนด และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่นที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทุกตำแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างหรือบันทึกตกลงจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอนที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมี ตารางสอนไม่น้อยกว่า ๕ คาบ หรือ ๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น

